

Sinopec Capital คาดการณ์จุดจบของ “ยุคเผาไหม้” ” ปลายทางสู่นาคตสีเขียวอันเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้า

China Petrochemical Corp. (Sinopec Group) ประกาศในวันนี้ว่า คุณหวง เหวินซาง ประธานกรรมการประจำฝ่ายการลงทุนของ Sinopec ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยสำคัญเมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ณ การประชุม China EV100 Forum 2019

ส่งเสริมเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อ ‘ก้าวข้ามยุคเผาไหม้’

ระหว่างการกล่าวคำปราศรัยสำคัญในหัวข้อ “The Future is Here,” คุณหวง ได้กล่าวถึงแรงกดดันต่าง ๆ ที่อุตสาหกรรมพลังงานกำลังเผชิญ พร้อมเรียกร้องให้เกิด “การปฏิวัติวงการผลิตและใช้พลังงาน” เพื่อยับยั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและภัยคุกคามต่อชีวิต โดยคุณหวง ได้เชิญชวนให้มนุษยชาติ “ก้าวข้ามยุคเผาไหม้” ด้วยการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมเปิดรับนวัตกรรมไฟฟ้า และเดินทางสู่นาคตสีเขียวที่มีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งทั่วท้องถนน”

เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) จึงได้ตั้งเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในกรอบ 1.5 องศาเซลเซียส และเพื่อให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นจริง มนุษย์จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเสียใหม่ โดยเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

จุดจบของเครื่องยนต์สันดาป จุดประกายอนาคตใหม่ของวงการพลังงาน

คุณหวง กล่าวว่า “ข้อเสนอของผมในการ ‘ก้าวข้ามยุคเผาไหม้’ อ้างอิงจากผลสะท้อนอันล้าลึกที่การปฏิวัติการผลิตและใช้พลังงานแต่ละครั้งมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตทางสังคม ทุกวันนี้ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าได้เกิดความก้าวหน้าอย่างมาก ในแง่ของการกักเก็บพลังงานที่ได้เข้ามายกระดับประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้นวัตกรรมนี้มีศักยภาพเป็นการปฏิวัติพลังงานครั้งใหม่ และด้วยเหตุนี้เอง เราจึงคาดการณ์ว่า นวัตกรรมไฟฟ้าจะมีการประยุกต์และนำไปใช้มากขึ้น”

คุณหวงได้ชี้ให้เห็นอิทธิพลที่มักมากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขณะเดียวกันก็ได้คาดการณ์โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ Sinopec Capital ว่า รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้มีการใช้งานไม่ถึง 1% เมื่อเทียบกับยานยนต์ประเภทอื่น ๆ จะเข้ามาแทนที่รถยนต์แบบใช้ก๊าซในช่วงปี 2578-2588 พร้อมระบุว่า ในการปฏิวัติพลังงานครั้งล่าสุดนั้น รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปใช้เวลาเพียงแค่ 30 ปี ในการเข้ามาแทนที่การสัญจรโดยใช้ม้า

เทคโนโลยี + เงินทุน กฎหมายสำคัญสู่อนาคตสีเขียว

เพื่อรักษาตำแหน่งองค์กรชั้นนำท่ามกลางภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Sinopec ซึ่งเป็นบริษัท
กักน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้วางกลยุทธ์การทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ผ่านการก่อตั้ง Sinopec Capital
อันเป็นสื่อกลางการลงทุนใหม่ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างการลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ พลังงานใหม่
ผลิตภัณฑ์สีเขียว วัสดุขั้นสูง และการผลิตอัจฉริยะ พร้อมเดินทางแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ นอกภาคพลังงาน เพื่อยก
ระดับการพัฒนาข้ามอุตสาหกรรมในส่วนของการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน ผ่านการปฏิรูปที่เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจมากขึ้น (mixed ownership reform)

Sinopec Capital Co Ltd. เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีสำนักงานอยู่ที่
เขตเศรษฐกิจชงอัน มณฑลเหอเป่ย์ ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่าถึง 1 หมื่นล้านหยวน Sinopec Capital มุ่งมั่นที่จะก่อ
ให้เกิดกลไกการสร้างรายได้ใหม่ให้กับบริษัทแม่อย่าง Sinopec ด้วยการสร้างการลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมเกิด
ใหม่ อาทิ พลังงานใหม่ และผลิตภัณฑ์สีเขียว และด้วยการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของ Sinopec ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่มูลค่า Sinopec Capital จึงพร้อมเดินทางแสวงหาและสนับสนุนเทคโนโลยีเกิดใหม่ในระบบพลังงานของจีน
เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะอาดมากขึ้น และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สามารถรับชม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.sinopecgroup.com/group/en>